

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Tại thành phố Thái Bình, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được ủy ban MTTQ các cấp triển khai sâu rộng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Hàng năm, xã Vũ Đông tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân với sự tham gia của 100% khu dân cư trong không khí sôi nổi, phấn khởi. Tại ngày hội, 100% đoàn viên, hội viên ký cam kết thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Năm 2021, qua bình xét toàn xã có trên 86% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 7 thôn đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”. MTTQ xã đã huy động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo bằng việc hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết có trị giá trên 450 triệu đồng; tặng 28 suất quà cho người nghèo dịp tết Nguyên đán, vận động hơn 15 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các đoàn

thể chính trị - xã hội hưởng ứng cuộc vận động bằng những việc làm cụ thể như tham gia hiến máu nhân đạo; hỗ trợ hội viên vay vốn tín chấp từ ngân hàng hơn 17 tỷ đồng để đầu tư cho sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 1,35%. Ông Trần Đức Hiếu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vũ Đông chia sẻ: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Thông qua cuộc vận động, nhiều công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực đã được triển khai, làm thay đổi nhận thức của người dân, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm phát triển.

Tại phường Trần Hưng Đạo, nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng những việc làm thiết thực. Bà Trương Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường cho biết: Nội dung cuộc vận động đã thực sự đi vào lòng người, tạo nên sức sống mới ở mỗi khu dân cư. Hàng năm, nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân, các khu dân cư tổ chức đánh giá, bình xét danh hiệu gia đình văn hóa và phát động đăng ký thi đua năm sau, đồng thời rút kinh nghiệm từ thực tiễn để triển khai thực hiện cuộc vận động hiệu quả hơn, biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, tạo không khí phấn khởi, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân. Nhờ thực hiện tốt cuộc

vận động nên năm 2021 MTTQ phường đã vận động được gần 90 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; MTTQ và các tổ chức thành viên đã giúp đỡ 5 gia đình thoát nghèo, hỗ trợ 7 học sinh nghèo vượt khó 3,5 triệu đồng, giúp đỡ 9 người cao tuổi nhân tháng hành động vì người cao tuổi. Tổng kết thực hiện cuộc vận động, Ủy ban MTTQ phường được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen, Ban công tác mặt trận tổ 8 được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khen thưởng.

Ông Trần Trọng Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố chia sẻ: Những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng nâng cao

chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” lồng ghép với các nhiệm vụ chính trị của thành phố, trong đó nhiệm vụ xây dựng đô thị văn minh được đặc biệt chú trọng. Nhiều tuyến phố, khu dân cư được bà con đầu tư chỉnh trang tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Nhân dân đóng góp tiền, công lao động bê tông hóa các tuyến ngõ, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Việc vệ sinh đường phố, thu gom rác thải được thực hiện kịp thời, góp phần thay đổi diện mạo thành phố theo hướng văn minh, hiện đại. Trong đó, tiêu biểu là các mô hình: trồng, chăm sóc cây xanh và vệ sinh môi trường của Ủy ban MTTQ xã Vũ Lạc; phát triển kinh tế trang trại,



Thành phố Thái Bình.

gia trại gắn với bảo vệ môi trường của Ủy ban MTTQ xã Vũ Đông, xã Đông Hòa; tổ tự quản về an toàn giao thông, trật tự đô thị của Ủy ban MTTQ phường Hoàng Diệu, phường Trần Lâm. Tổng kết thực hiện các phong trào thi đua và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với tuyên truyền việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 2021, MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố đã biểu dương 3.517 tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu; khen tặng 2.947 tập thể, gia đình, cá nhân với tổng số tiền và quà hơn 277 triệu đồng. Năm 2021, thành phố có trên 91,5% gia đình

đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 89,9% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”... Ông Trần Trọng Phúc cho biết thêm: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động, thời gian tới, Ủy ban MTTQ thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, phương thức vận động, trong tâm là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tổ chức tập huấn tăng cường chuyên đề cho đội ngũ cán bộ chuyên trách mặt trận, thành viên ban công tác mặt trận khu dân cư, phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức tôn giáo, nhân sĩ, trí thức và cá nhân

tiêu biểu, người có uy tín ở cộng đồng về các chuyên đề, nội dung, phương thức triển khai cuộc vận động. Cùng với đó, MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần sáng tạo và tinh chủ động trong tham gia thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà thành phố đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TIẾN ĐẠT

Thu tiền tỷ từ nghề ươm cây giống

Để kinh tế gia đình khá giả như hiện nay, chị Đỗ Thị Hương, thôn Vân Đài, xã Chí Hòa (Hưng Hà) đã trải qua nhiều khó khăn, thách thức. Song với sự chăm chỉ và ý chí không ngại khó vươn lên, chị đã từng bước chốt lợi kinh nghiệm để làm giàu bằng mô hình ươm cây giống với thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi một số diện tích cây lúa kém hiệu quả sang trồng trọt, chăn nuôi, vợ chồng chị Hương là một trong những người hưởng ứng đầu tiên của xã. Lúc đầu vợ chồng chị đầu tư xây dựng hơn 200m² chuồng nuôi lợn khép kín nhưng vì chưa có kinh nghiệm và do ảnh hưởng của dịch bệnh, giá cả nên bị thua lỗ, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Nhưng với ý chí vươn lên khó khăn, quyết tâm làm giàu, anh chị tiếp tục đi nhiều nơi học hỏi xem trồng cây gì, nuôi con gì để phù hợp với gia đình. Qua tìm hiểu, nhận thấy nghề ươm cây giống hồng xiêm xoài phù hợp với đồng đất và thổ nhưỡng địa phương nên năm 2017 vợ chồng chị tập trung đầu tư vốn vào ươm giống loại cây này. Năm đầu tiên, chị Hương làm gần 4 sào. Sau hơn một năm chăm sóc, tỉa ghép, chị xuất bán được hơn 10.000 cây giống, thu về hơn 100 triệu đồng. Thấy nhu cầu thị trường về cây hồng xiêm giống tăng cao, chị tiếp tục thuê thêm ruộng, mở rộng diện tích lên hơn 3ha. Hiện nay chị trồng 10 vạn cây hồng xiêm giống, 1 vạn cây bưởi Đoàn Hùng và hàng nghìn cây nhà nhật, mẫu đơn... Chị Hương chia sẻ: Hồng xiêm xoài là giống cây mới, do vậy để đạt hiệu quả trong việc ươm giống tôi đã phải tìm mua đất ở nhiều nơi về xây nhỏ và dùng chế phẩm sinh học nhằm tạo nguồn dinh dưỡng cho cây giống phát triển. Sau khi mua hạt về, cho vào bầu, chăm sóc khoảng 7 tháng là có thể ghép được. Mắt ghép được lấy từ những cây hồng xiêm xoài bố mẹ đang trồng trong vườn. Việc chăm sóc

cây hồng xiêm giống cũng rất đơn giản. Chỉ tưới nước hàng ngày và bón phân theo định kỳ cho cây hồng xiêm giống phát triển. Đồng thời, thu gom rơm rạ sau mỗi vụ lúa để phủ lên gốc vừa hạn chế cỏ mọc vừa giữ được độ ẩm cho đất. Trong 3 - 4 tháng sau khi ghép là bắt đầu xuất bán. Bên cạnh đó, tôi tận dụng đất ươm trồng xen kẽ nhiều loại cây giống khác để tăng thêm thu nhập. Mở rộng vườn ươm đồng nghĩa với việc số lượng cây giống tăng gấp nhiều lần so với trước. Thế nhưng chị Hương không hề lo về đất rau. Nhiều năm nay, ngoài những khách hàng quen thuộc, chị có thêm những khách hàng mới từ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các trang Facebook, Zalo, thường xuyên đăng tải thông tin về hoạt động sản xuất của gia

đình để khách hàng biết và thuận lợi liên hệ. Trung bình mỗi năm vườn ươm của gia đình chị Hương cung cấp ra thị trường 10 vạn cây giống hồng xiêm, bán với giá 15.000 đồng/cây và 10.000 đồng/cây bưởi, 100.000 đồng/cây mẫu đơn, 200.000 - 500.000 đồng/cây nhà nhật... Năm 2021, trừ chi phí gia đình chị thu lãi gần 1 tỷ đồng. Trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chị đã xuất bán 2 vạn cây giống hồng xiêm, 5.000 cây bưởi, 1 vạn cây mẫu đơn, thu lãi trên 300 triệu đồng, đồng thời giải quyết việc làm ổn định, thường xuyên cho nhiều lao động địa phương. Chị Vũ Thị Liên, thôn Vân Đài cho biết: Tôi làm việc cho chị Hương được gần 5 năm, công việc ươm cây hồng xiêm giống đòi hỏi rất tỉ mỉ và cẩn thận, vì thế chị Hương thường xuyên hướng dẫn chúng tôi từ cách ghép cây giống



Mô hình ươm cây giống của chị Đỗ Thị Hương, thôn Vân Đài, xã Chí Hòa (Hưng Hà) là một trong những điển hình cần nhân rộng ở địa phương.

Tăng cường xử lý vi phạm về tải trọng

Để ngăn chặn tình trạng phương tiện vận chuyển hàng hóa quá tải trọng lưu thông, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông và ô nhiễm môi trường, thời gian qua, các lực lượng chức năng đã và đang tiếp tục duy trì công tác kiểm soát tải trọng xe lưu động, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và an toàn giao thông.

Xác định kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ (Sở Giao thông Vận tải) đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện, nhất là vi phạm kích thước thùng hàng trên các tuyến đường. Ngoài ra, đơn vị cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, đơn vị ký cam kết không chở hàng quá tải trọng cho phép. Ông Trần Văn Thiết, Phó Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ cho biết: Thực hiện kế hoạch kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ, Trạm phối hợp với lực lượng liên ngành của Phòng Cảnh sát giao thông, Kiểm soát quân sự và Thanh tra giao thông tỉnh bố trí lực lượng đầy đủ tại Trạm để kiểm soát, xử lý các xe quá tải. Ngoài ra, để ngăn chặn tình trạng các xe quá tải né tránh trạm, Trạm đã phối hợp với các lực lượng, di chuyển trạm cân lưu động đến các vị trí, điểm “nóng” về xe quá tải để tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các xe quá tải làm hư hỏng hạ tầng giao thông.

Cùng với trạm cân cố định, lực lượng liên ngành của cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiểm tra tải trọng xe bằng cân lưu động, tập trung kiểm tra ở các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đường huyện, tuyến đèo... thường xuyên có xe chở quá tải trọng hoạt động, qua đó đã phát hiện nhiều trường hợp lái xe chở quá tải trọng, thậm chí quá tải gấp 2 - 3 lần so với quy định. Tất cả các trường hợp



Lực lượng chức năng kiểm tra tải trọng xe.

vi phạm đều được lực lượng chức năng lập biên bản, xử lý vi phạm. Trung tá Phạm Văn Kiểm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết: Sau chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông và của Công an tỉnh về tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm liên quan đến chở hàng quá tải trọng, bên cạnh việc phối hợp với lực lượng liên ngành thực hiện nhiệm vụ tại Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ, từ ngày 16/2, Phòng Cảnh sát giao thông triển khai Kế hoạch số 54/KH-PC08 về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ. Mục đích nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Theo kế hoạch, Phòng Cảnh sát giao thông thành lập 3 tổ tuần tra, kiểm soát tăng cường trên tuyến quốc lộ 10, quốc lộ 39, quốc lộ 37B, đường tỉnh 458 vào các khung giờ, địa điểm khác nhau, kể cả ban đêm. Trong đó, chú trọng đến các địa bàn trọng điểm, thường xuyên có xe quá tải hoạt động, các tuyến vận tải hàng hóa từ các kho, cảng, bến bãi, các dự

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 113 trường hợp vi phạm về tải trọng, tước 87 giấy phép lái xe, xử phạt trên 2,2 tỷ đồng. Trong đó: Từ ngày 1/1 đến nay, Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ phát hiện, xử lý 36 trường hợp, tước 24 giấy phép lái xe, phạt tiền gần 600 triệu đồng. Từ ngày 1/3 đến nay, 3 tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 77 trường hợp, tước 63 giấy phép lái xe, phạt tiền trên 1,6 tỷ đồng.

án san lấp mặt bằng thi công cầu, đường, khu đô thị, khu công nghiệp, các khu vực khai thác khoáng sản, mỏ cát, trạm trộn bê tông... Đối tượng xử lý bao gồm: người điều khiển xe ô tô tải, máy kéo vi phạm về chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông; điều khiển xe có trọng lượng vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường...

Thiếu tá Đỗ Hồng Linh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết: Quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về tải trọng không có định về thời gian để tránh các phương tiện nằm được khung giờ cụ thể của lực lượng tuần tra, kiểm soát và trốn tránh. Chúng tôi bố trí khép kín thời gian, căn cứ vào khảo sát trên tuyến, địa bàn để tổ chức xử lý vi phạm về tải trọng đạt hiệu quả nhất, mang tính chất răn đe các trường hợp vi phạm. Mặc dù lực lượng cảnh

sát giao thông đã tích cực tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như tăng cường xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quá tải trọng để răn đe, phòng ngừa tai nạn nhưng một số lái xe, chủ doanh nghiệp vẫn xem nhẹ, để cho lái xe chở quá tải trọng, làm hư hỏng mặt đường, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông. “Thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với các ngành chức năng cũng như chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải. Qua đó giúp các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng” - Trung tá Phạm Văn Kiểm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cho biết thêm.

NGUYỄN THỜI